



ที่ กบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๗/๓

ถึง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่
และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ ด่วนที่สุด ที่ กบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๓๗ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ได้แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ออกประกาศในเรื่องดังกล่าว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสำนักงาน ป.ป.ช. ว่า ปัจจุบันหน่วยงานของรัฐบางแห่งยังมีได้รายงานข้อมูลคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรับจ่าย (บช.๑) ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. และกรมสรรพากรทราบ โดยเฉพาะสัญญาที่ได้มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระหว่างการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ช่วงระยะที่ ๑ (เฟส ๑) เนื่องจากการดำเนินการจัดหาพัสดุในช่วงระยะเวลาดังกล่าวยังมิได้มีการดำเนินการผ่านระบบ e-GP จนถึงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลคู่สัญญา จึงขอหน่วยงานของรัฐบันทึกหรือรายงานข้อมูลคู่สัญญาซึ่งได้มีการจัดทำในช่วงระยะเวลาการใช้ระบบ e-GP ระยะที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป และเป็นสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ขึ้นไป ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.และกรมสรรพากรทราบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. จัดทำขึ้นทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. (www.nacc.go.th) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ สำหรับท้องถิ่นอำเภอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติด้วย

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่



กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร./โทรสาร ๐-๗๕๖๑-๑๙๑๐



ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๓/๓/๐

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว ๙๖๒ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ ได้แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ออกประกาศในเรื่องดังกล่าว นั้น

เนื่องจากสำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งว่า ปัจจุบันหน่วยงานของรัฐบางแห่งยังมิได้รายงานข้อมูลคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรับจ่าย (บข.๑) ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. และกรมสรรพากรทราบ โดยเฉพาะสัญญาที่ได้มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระหว่างการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ช่วงระยะที่ ๑ (เฟส ๑) เนื่องจากการดำเนินการจัดหาพัสดุในช่วงระยะเวลาดังกล่าวยังมิได้มีการดำเนินการผ่านระบบ e-GP จนถึงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลคู่สัญญา จึงขอให้หน่วยงานของรัฐบันทึกหรือรายงานข้อมูลคู่สัญญาในสัญญาซึ่งได้มีการจัดทำในช่วงระยะเวลาการใช้ระบบ e-GP ระยะที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป และเป็นสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. และกรมสรรพากรทราบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. จัดทำขึ้นทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. (www.nacc.go.th) ทั้งนี้ ให้รวมถึงสัญญาประเภทอื่นๆ เช่น สัญญาสัมปทาน สัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัย และสัญญาให้ทุนสนับสนุนเพื่อดำเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ด้วย รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๐๑.๒๖/ว ๐๐๑๖ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ส่งมาพร้อมนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการบันทึกหรือรายงานข้อมูลคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรับจ่าย (บข.๑) ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. และกรมสรรพากรทราบ ตามแนวทางของหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ข้างต้น โดยเคร่งครัดต่อไป



สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
ส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
โทร ๐-๒๒๕๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๒๘
โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๕๕๑๖



ที่ ปช ๐๐๑๑.๒๖/ว๐๐๑๖

เลขรับ.....
วันที่ - ๕ ก.ค. ๒๕๕๖
เวลา.....

สำนักงาน ป.ป.ช.

ถนนนนทบุรี อำเภอเมือง

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลของคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย (บข.๑) ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ด่วนที่สุด ที่ ปช ๐๐๒๘/ว๐๐๐๙ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ด่วนที่สุด ที่ ปช ๐๐๒๘/ว๐๐๐๙ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕
 ๒. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐ กำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ผู้เสนอราคา) ไว้ในขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และในเอกสารประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และให้หน่วยงานของรัฐ รายงานข้อมูลคู่สัญญาที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายรับรายจ่าย (แบบ บข.๑) ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. และกรมสรรพากรทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทำสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ปัจจุบันหน่วยงานของรัฐบางแห่ง ยังมิได้รายงานข้อมูลคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย (บข.๑) ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. และกรมสรรพากรทราบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญญาจัดหาพัสดุซึ่งได้มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระหว่างการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ช่วงระยะที่ ๑ (เฟส ๑) เนื่องจากการดำเนินการจัดหาพัสดุในช่วงระยะเวลาดังกล่าวยังมิได้มีการดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) จนถึงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลคู่สัญญา ฉะนั้น จึงขอให้หน่วยงานของรัฐบันทึกหรือรายงานข้อมูลคู่สัญญาในสัญญาซึ่งได้มีการจัดทำในช่วงระยะเวลาการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ระยะที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป และเป็นสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไป ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. และกรมสรรพากรทราบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. จัดทำขึ้นทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. (www.nacc.go.th)

/สำหรับ...

สำหรับสัญญาประเภทอื่นๆ ได้แก่ สัญญาสัมปทาน สัญญาให้ทุนสนับสนุนเพื่อการวิจัย และ สัญญาให้ทุนสนับสนุนเพื่อดำเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เนื่องจากมิได้ดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง หากสัญญานั้นมีการจัดทำตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ และมีมูลค่าตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไป ให้รายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. จัดทำขึ้นทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. (www.nacc.go.th) เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ หากหน่วยงานของรัฐแห่งใดยังมิได้มีรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านสำหรับการรายงานข้อมูล คู่สัญญาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. จัดทำขึ้นทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. (www.nacc.go.th) สามารถขอรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านได้โดยแจ้งความประสงค์ทางอีเมล nacc_egp@nacc.go.th และทำสำเนา (cc Mail) มาที่ webmaster@nacc.go.th โดยระบุข้อความดังนี้ (๑) ชื่อและที่อยู่ของหน่วยงาน (๒) ชื่อหัวหน้า หน่วยงาน ตำแหน่ง (๓) รายละเอียดผู้ประสานงาน ประกอบด้วย ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด โทรศัพท์ และอีเมล เมื่อสำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว จะทำการส่งรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านสำหรับรายงานข้อมูล คู่สัญญาไปยังหน่วยงานของท่านต่อไป

อนึ่ง หากหน่วยงานของรัฐมิได้รายงานข้อมูลคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย (บข.๑) ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. และกรมสรรพากรทราบตามประกาศฯ จะทำให้บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญา ไม่สามารถยื่นแบบแสดงบัญชีรายการรับจ่าย (บข.๑) ได้ เป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวขาดคุณสมบัติการเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ดังนั้น ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องอาจต้องรับผิดชอบทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญาหรือทางวินัยได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยรัตน์ ชนิษฐบุตร)

ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๒๘ ๔๘๐๐ ต่อ ๔๒๓๒ , ๔๒๓๔
โทรสาร ๐ ๒๕๒๘ ๔๘๐๐ ต่อ ๔๒๓๔